



ประกาศกรมการค้าภายใน

ที่ ๑/๒๕๖๐

เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

ด้วยกรมการค้าภายในมีความประสงค์จะขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

การขยายทอดตลาดจะกระทำที่ห้องประชุมสำนักชั่งตวงวัด ชั้น ๒ กรมการค้าภายใน เลขที่ ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โดยกำหนดการขยายทอดตลาด จำนวน ๖ รายการ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้ประสงค์เข้าประมูลราคาติดต่อขอดูพัสดุได้ที่กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๘ ห้อง ๒๐๘๐๑ กรมการค้าภายใน เลขที่ ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยผู้ประสงค์จะเข้าประมูลราคา แต่ไม่ได้ดูพัสดุนี้ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่าง ๆ ของพัสดุที่จะขยายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว

เงื่อนไขในการขายทอดตลาด มีดังนี้

๑. ผู้ประสงค์เข้าประมูลราคาถ้าเป็นบุคคลธรรมดาให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ถ้าเป็นนิติบุคคลให้นำหนังสือบริษัทสนธิ หรือหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มาแสดง ถ้าเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลนั้นมาแสดงด้วย และต้องลงทะเบียนเข้าประมูลราคาในห้องประชุมสำนักชั่งตวงวัด ชั้น ๒ กรมการค้าภายใน ในวันที่มีการขายทอดตลาด ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ผู้ที่ไม่ลงทะเบียนเข้าประมูลราคาตามวันและเวลาที่กำหนดจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมประมูลราคา

๒. การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้ และราคาในการขายทอดตลาดนั้น ประธานกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงการตกลงด้วยการเคาะไม้

๓. การเสนอราคาให้ผู้สุ้ราคาเสนอราคาด้วยวาจา และต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทเท่านั้น

๔. เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่า ราคาที่ผู้สุ้ราคาสูงสุดนั้นต่ำกว่าราคากลางที่ทางราชการกำหนด คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจถอนทรัพย์สินนั้นจากการขายทอดตลาดได้

๕. ผู้สุ้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสุ้ แต่ขณะเมื่อมีผู้อื่นสุ้ราคาสูงขึ้น และเมื่อได้มีการถอนทรัพย์สินนี้จากการขายทอดตลาดผู้สุ้ราคาก็พ้นความผูกพันแต่ขณะถอนนั้นดจกัน

๖. ผู้ประมูลราคาได้จะต้องจ่ายเงินสดทันที กรณีที่พัสดุมีราคาประมูลเกินกว่า ๒,๐๐๐ บาท หากผู้ประมูลได้ไม่สามารถชำระเงินสดในคราวเดียวกันได้ ให้วางเงินสดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคาที่ประมูลได้ ส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประมูลได้และทำหนังสือ

/ข้อตกลง...

ข้อตกลงให้ไว้ต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดในทันที หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ กรรมการค้าภายในจะริบเงินที่วางไว้แล้ว และขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

๗. การขายทอดตลาดครั้งนี้ กรรมการค้าภายในจะขายทอดตลาดพัสดุ โดยแบ่งเป็น ๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

๘. ผู้ประมูลได้จะต้องขนย้ายพัสดุที่ซื้อไว้ทั้งหมดออกไปจากบริเวณที่พัสดุตั้งอยู่ให้เสร็จสิ้นภายใน ๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว กรรมการค้าภายในจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกาศขายทอดตลาดได้ที่ กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๘ ห้อง ๒๐๘๐๑ กรมการค้าภายใน เลขที่ ๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.dit.go.th](http://www.dit.go.th) , [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๐๗-๕๙๓๗ และ ๐-๒๕๐๗-๕๙๓๔ ในวันและเวลาราชการ

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการค้าภายใน

รายละเอียดพัสดุขายทอดตลาด ตามประกาศกรมการคลังภายใน ที่ ๑/๒๕๖๐  
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  
ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาประเมิน (บาท)
๑	ครุภัณฑ์สำนักงานชุดที่ ๑ เก้าอี้, โต๊ะ, ตู้, รถเข็นสแตนเลส, ชั้นวางทีวี (อะลูมิเนียม), กระดานไวน์บอร์ด, ฉากกันห้อง, ชั้นแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมแบบยาว, แท่นวางทีวี, แท่นไม้ทรงหกเหลี่ยม, บานประตูไม้อัด, โฟเดียม, สแตน, สื่อบ่ายประชาสัมพันธ์	๑ ชุด	
๒	ครุภัณฑ์สำนักงานชุดที่ ๒ โทรศัพท์, เครื่องแฟกซ์, เครื่องสแกนเนอร์, แอร์, เครื่องคิดเลข, พัดลม, เครื่องตัดกระดาษ, เครื่องเจาะกระดาษ, ตู้รับเรื่องร้องเรียน, เครื่องปริ้นเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU, จอคอมพิวเตอร์ PC, Sever, เครื่องสำรองไฟ, Router, External, เครื่องสำรองข้อมูล, ลำโพงคอมพิวเตอร์, UPS, พัดลมพัด PC, โทรศัพท์, วิทยุ, เครื่องเล่นวิดีโอ, เครื่องกำหนดพิกัด, ไฟฉุกเฉิน, เครื่องทำน้ำเย็น, ตู้เย็น, กระจก น้ำร้อน, กล้อง, สื่อบ่ายประชาสัมพันธ์, โปรเจคเตอร์, GPS, กล่องจานดาวเทียม, Cisco, เครื่องปาล์ม, Switch Catalyst, เวอร์เนีย, Transister, เครื่องตรวจวัดความชื้น, ชุดอุปกรณ์ บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด, เครื่องเย็บกระดาษ, ถังขยะเขี่ยบุหรี อะลูมิเนียม, ซากอะไหล่รถยนต์	๑ ชุด	
๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน (คชก.) ชุดที่ ๓ จอคอมพิวเตอร์ PC, เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU, เก้าอี้, โต๊ะ, เครื่องสำรองไฟ, สแกนเนอร์, เครื่องปริ้นเตอร์	๑ ชุด	
๔	อุปกรณ์อื่น ๆ วัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำ, รางผ้ามา่น, รางเหล็กอะลูมิเนียมพร้อมราง หลอดไฟ, พัดลมดูดอากาศ, หน้ากากอะลูมิเนียมแอร์, ไฟดาวไลท์, โคมไฟแบบยาว	๑ ชุด	
๕	ซากหมึกพิมพ์ ซากหมึกพิมพ์ ๖๑๘ ตลับ	๑ ชุด	
๖	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ SUZUKI สีเขียว เลขทะเบียน กตก ๓๖๕ นนทบุรี (เครื่องยนต์เบนซิน) วันจดทะเบียน ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ - รถตู้ปรับอากาศ (ตู้นั่งสี่ตอน) ยี่ห้อ TOYOTA สีน้ำตาล - เทา เลขทะเบียน ออ ๒๐๔๒ กรุงเทพมหานคร (เครื่องยนต์เบนซิน) วันจดทะเบียน ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖	๑ ชุด	